



ปีที่ 38 ฉบับที่ 2014 วันที่ 16-30 มิถุนายน พ.ศ.2552 ราคา 10 บาท

สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นำให้นักธุรกิจได้



จากการที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จ.สงขลา (สรวท.) โดยนางฉัตรแก้ว คชเสนี นายกสมาคมฯร่วมจัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำ" เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้

ผู้ได้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และอดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจฯ เป็นประธานในพิธี และมีนายจุมพจน์ เชื้อสาย และนายวรพัฒน์ นิมนบุญจาช ร่วมเป็นวิทยากร นั้น

นางฉัตรแก้ว คชเสนี ในนามของนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จ.สงขลา เผยว่า

ประกอบการ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติและบริหารกิจการตนเองได้ ซึ่งในการสัมมนาจะมีการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเสมือนกับสถานที่จริง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมานี้ ห้องประชุม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี อ.ประณีต ดิษยะศริน

มีบรรดานักธุรกิจระดับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนากันเกินคาดถึง 165 คน จากหลายอาชีพ ทำให้ตนเองมีกำลังใจที่คิดที่จะจัดสัมมนาอีก แต่จะในลักษณะอะไรก็ต้องพิจารณา ก่อน แต่ทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ได้หวังว่าจะเด่นจะดังจะเน้นเพื่อสังคมเป็นหลัก ในส่วนของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จ.สงขลา นางฉัตรแก้ว ได้กล่าวว่าตั้งใจจะเผยแพร่ชื่อเสียง ทำให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น หาสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นการรวมพลังสตรีหลาย ๆ อาชีพ เข้ามาช่วยทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน

นายกสมาคมฯ กล่าวอีกว่า มีหลายคนถามว่าทำงานหลายอย่าง จะสู้ไหวหรือ?...เราก็ตอบว่า สู้ไหว คนเรามีเวลาเท่ากันคือ 24 ชม. แล้วแต่เราจะบริหารจัดการเวลาอย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราควรตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน ตนเองเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกสรวท.ได้เดือนเศษ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่หลาย ๆ คนที่ให้เกียรติและไว้วางใจและเป็นแบ็คให้ โดย

เฉพาะท่าน อ.ประณีต ดิษยะศริน นายก สรวท.คนก่อน ตนเองตั้งใจไว้ว่าจะฝึกฝนสตรีที่ไม่กล้าแสดงออก มาสร้างอาชีพอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข คนเราถ้ามีโอกาสก็ควรมาช่วยกัน ถ้าไม่มีเงินก็มาช่วยระดมทางด้านสมอง..สังคมปัจจุบันต้องการคนมีความสามารถมาช่วยกัน เพื่อบ้านเมืองจะได้พัฒนาขึ้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ ทางสรวท.ได้จัด Talk Show การกุศล "สตรีไทยมือก็ไกว ดาบก็แก้ว" โดย รศ.สุชุม นवलสกุล ที่ศูนย์กีฬาจัดการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพสตรี ซึ่งจะนำไปสนับสนุนฟื้นฟูศูนย์ผ้าทอเกาะยอ เพื่อสร้างงานให้สตรีในท้องถิ่นดังกล่าว

สุดท้าย นายก สรวท.คนเก่งได้ฝากคิดในการทำงานไว้ว่า "งานทุกอย่างต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่ายึดถือประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป" สำหรับคติส่วนตัวคือ "ซื่อสัตย์สุจริต ถ้าหากโอกาสมาถึง จะเป็นคนคว้าเป็นคนแรก"